
Skólaráð Álftanesskóla 2022-2023                     
                                  

 

Fyrsti fundur skólaráðs þann 7. desember 2022. 

Skólaráð skipa eftirtaldir fulltrúar skólaárið 2022-2023. (Mættir fulltrúar eru feitleitraðir). 

Anna María Skúladóttir skólastjóri, Anna María Karlsdóttir fulltrúi foreldra, Ingólfur 

Vignir Ævarsson fulltrúi foreldra, Hildur Karlsdóttir fulltrúi kennara, Ragnheiður 

Ólafsdóttir fulltrúi kennara, Eva Dögg Guðmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags, 

Guðbjörn Harðarson fulltrúi annars starfsfólks, Emilía Ósk Hauksdóttir fulltrúi 

nemenda, Íris Eva Óskarsdóttir fulltrúi nemenda og Drífa Sigurjónsdóttir 

aðstoðarskólastjóri áheyrnarfulltrúi, Þorgerður Elín Brynjóllfsdóttir varafulltrúi kennara. 

 

1. Nemendur og skólastarf. 

 

Dagur gegn einelti og Forvarnarvika: sitt hvor vikan og unnið með forvarnir og 

samskiptum í báðum vikum. Mikið unnið með vinabekki sem gengur mjög vel og hefur 

góð áhrif á nemendur og skólasamfélagið. Fengum Kraft í heimsókn og perluðum 

armbönd, vinabekkir perluðu saman og yngri hjálpuðu eldri. Þemað í forvarnarvikunni 

var farsæld og samvera. Í kringum dag gegn einelti voru unnin ýmis verkefni tengd 

samskiptum og einelti. Unnið með eineltishringinn, horft á kvikmyndir t.d. Wonder, 

unnin verkefni þvert á stig, t.d. verkefni niðri í andyri, vinaarmbönd, fyrirlestur frá 

Tourette samtökunum á miðstigi 

 

Kærleikar: Stjörnur bornar í hús, mikil ánægja á meðal íbúa, nemenda og starfsfólks. 

 

Skólapúlsinn: Anna María kynnir fyrstu niðurstöður sem eru mjög góðar, lítið þýði en 

niðurstöður sýna að nemendum líður vel, einelti lítið, sjálfsmynd góð og fl. 

Skólapúlsinn verður lagður fyrir hóp nemenda fjórum sinnum á skólaárinu. Umræður 

hvort að spurningarnar séu of margar og að það myndist þreyta hjá nemendum. 

 

Jól: Margt á dagskrá í desember, slökkviliði kom í heimsókn í 3. bekk, 1. – 2. bekkur 

kveikja á jólatrénu á Bessastöðum 12. desember, 8. bekkur vinnur verkefnið – Hvað 

kosta jólin, Helgileikur í 4. bekk, 9. bekkur á Laugavatni, hurðaskreytingar og margt 

fleira. 
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Skólaþing: 25. janúar er stefnt á skólaþing á skólatíma, óskað eftir 12 foreldrum til 

þess að taka þátt. Miðstig og unglingastigið eru með sitthvort þingið, klukkutími fyrir 

hvort stig.  Umræður um hvort yngsta stig myndi taka þátt í sinni stofu, hver bekkur 

fyrir sig og nemendur þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum. Vonandi fáum við 

foreldra til þess að taka þátt, stundum erfitt að fá foreldra að borðinu.  

 

2. Þróunarverkefni.  

 

Verkefni í vetur: 

-Breyttir kennsluhættir og samþætting í íslensku, samfélagsfræði og upplýsingamennt 

í unglingadeild. 

-Rætt til ritunnar – 6. bekkur 

-Legó – félagsfærniþjálfun 

-Peers – skólafélagsfærni 

Áframhald síðan í fyrra: 

-Stærðfræði úti og inni – yngsta stig 

-Valfrelsi – yngsta stig og miðstig. 

 

 

3. Skólalóð. 

-Battavöllurinn og körfuboltavöllurinn eru að komast í notkun og áframhaldandi vinna 

heldur áfram við skólalóðina. 

 

 

4. Önnur mál. 

- Síðasta fundur skólaársins, verður 31. maí 

- Eva formaður foreldrafélagsins ný í Skólaráði – fulltrúi grenndarsamfélagsins, við 

bjóðum hana velkomna. 

- Getur verið erfitt að ná til foreldra og fá þá til að taka þátt í skólastarfinu t.d. 

bekkjarfulltrúa.  

- Eva formaður foreldrafélagsins hefur verið að fá kvartanir yfir Skólamat, t.d. að 

yngri börn séu ekki spurð hvað þau vilja og leiðinlegt viðhorf gagnvart nemendum. 

Best er að benda foreldrum á að hafa samband beint við Skólamat. Nýtt fyrirtæki 

sem heitir Matartíminn umræður um að þar sé betri matur.  
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- Fyrirspurn frá Evu: Skólasálfræðingar að koma með kynningar inni í skóla í 

Kópavogi og bjóða upp á viðtöl við unglinga, ekki í boði í Gbr. meiri þjónusta í 

Kópavogi. Best að hafa samband við fræðslu- og menningarsvið. 

- Símamál, 1. – 7. bekkur mega ekki vera með síma í skólanum, viðurlög eru í 

samræmi við önnur brot á skólareglum.  Unglingastig má hafa síma í frímínútum 

og með leyfi kennara í kennslustofu. 

- Hrós til Gauta, Gautavídeó frábær ! 

- Fljótt bruðgðist við að loka göngustíg við skólann og öll umferð bíla hætt, hrós fyrir 

það      

- Ávaxtastund, vilji hjá unglingum og ungmennaráði en könnun foreldra sýndu ekki 

áhuga. 

Fundi slitið 9:40 

Ritari: Drífa Sigurjónsdóttir 

 

 


